

*Kung kailangan mo itong sulat sa kahit anong ibang wika, puede kang pumunta sa website <http://www.fema.gov/individual/privacy>, o tawagan mo ang 1-800-621-FEMA (3362) o TTY 1-800-462-7585.*

Ayon sa aming mga tala, sa pagitan ng mga taon 1998 at 2004, humihingi ka ng tulong sa FEMA buhat sa kapahamakan sa inyong pook. Sumusulat kami para magbigay-alam sa inyo tungkol sa di pa natagalan na hatol sa korte, na naguutos sa FEMA na ibigay ang tirahan sa mga bahay na nasira sa panahon ng kapahamakan sa *South Florida Sun-Sentinel* na naggamusa sa FEMA para makuha nila ang kaalamang ito. Kung humingi ka ng tulong dahil sa sakuna matapos nang isa sa apat na buhawi na nangyari sa Florida noong 2004 na taon, inuutos din sa korte na ibigay ng FEMA ang tirahan mo sa *The News-Press* at sa *Pensacola News Journal*.

Kamakailan, ang itong mga pahayagan sa Florida, humingi sa FEMA ang mga kaalaman sa mga tao katulad mo na naghingi nang tulong dahil sa kapahamakan. Noong panahon, ibinigay ng FEMA sa mga pahayagan ang karaniwan na kaalaman sa mga tulong na ibinigay sa mga humihiling. Hindi ibinigay ng FEMA ang mga pangalan at tirahan ng mga humihiling bunga sa kapahamakan, kasi ang paniwala namin ay ang kaalaman na ito ay hindi pahintulutang ibigay sa Utos ng *Privacy Act*. Nagsasakdal ang mga pahayagan labag sa FEMA para makuha nila ang mga pangalan at tirahan ng mga humihiling. Ang hatol ng korte ay ibigay sa mga pahayagan ng FEMA ang mga tirahan lamang ng mga humihiling. Ang kaso na ito ay ang *News-Press v. DHS/FEMA, (U.S. App. LEXIS 14817 (June 22, 2007))*.

Alam namin na sa panahon na humihiling kayo ng tulong, iniisip ninyo na ipagsanggalang nang FEMA ang inyong palihim. Gayunman, wala kaming magagawa, kailangan namin susundin ang utos ng korte.

Muli, dahil sa utos ng korte, ibinigay ng FEMA sa mga pahayagan ang tirahan sa mga bahay na nasira buhat sa kapahamakan. Hindi namin ibinigay ang ibang kaalaman, katulad sa inyong pangalan o inyong numero sa social security.

Pakiligpit ang liham na ito para sa inyong mga tala. Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawag lang ang FEMA sa 1-800-621-FEMA (3362), o para sa TTY 1-800-462-7585.